
 

  

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทรท์ี ่25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา 

ณ ห้องคริสตัลฮอลล ์ช้ัน 3   
โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก  

เลขที ่61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ในวันนี ้มีผู้ถือหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 
1,917 ราย นบัจ านวนหุน้ที่ถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,539,113,188 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,974,209,736  หุน้ 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 85.371 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวีดิทศันเ์พื่อใชใ้นการจดัท า
รายงานการประชุม โดยในล าดบัแรก โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เปิดแสดงวีดิทศันพ์รอ้มค าอธิบาย
มาตรการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตฉุุกเฉินเกิดขึน้  

ก่อนด าเนินการประชมุ เจา้หนา้ที่บรษิัทชีแ้จงใหท้ี่ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. ใหถื้อว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเครื่องหมายกากบาท

ลงในบตัรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักล่าว
เป็นบตัรเสีย โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือชื่อก ากับในบตัรลงคะแนนดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้ใหย้กเวน้การออกเสียง
ของคัสโตเดียนผูม้ีวิชาชีพดูแลและเก็บรกัษาหลกัทรพัย์ ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสียงได ้

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ี่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ

เลือกตัง้เป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนีค้ืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ ไม่ว่าจะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน
จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บรษิัทจะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยในวาระที่ 5 นี ้
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7. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 นั้น ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

8. ส าหรบัวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทนัน้ ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานที่ประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์เลขานุการบริษัท ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และที่
ปรกึษากฎหมายอิสระ ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
2. คณุสารชัถ ์รตันาวะดี รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และ
องคก์ร 

4. คณุไกรฤทธิ์ อชุกุานนทช์ยั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
5. คณุมารค์ ชอง ชิน ก๊อก กรรมการบรหิาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. คณุปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
7. คณุเฆรารโ์ด ซี. อบลาซา จเูนียร ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
8. คณุยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
9. คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน 
10.  คณุสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการบรหิาร 
11. คณุจีน โล เงีย้บ จง กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ทัง้นี ้ มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่น
กรรมการที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100  

ผู้บริหาร 
1. คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
2. คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธรุกิจบรอดแบนด ์
3. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคลกลุม่บรษิัท 
4. คณุกิตติ งามเจตนรมย ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยี 
5. คณุปรธันา  ลลีพนงั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้ทั่วไป 
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6. คณุภผูา เอกะวิภาต รกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 

ผู้สอบบัญชี 
คณุ ศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ผูล้งนามในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2566 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุ ประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล  บรษิัท วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ในวันนีเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุครัง้ที่ 2/2567 เม่ือวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุ
ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 
(Record date) ในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2567  

บัดนี ้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานในปี 2566 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผล

การด าเนินงานในปี 2566 ดงัต่อไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2566 ผ่านการแสดงทางวีดิทศัน ์
โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
ปี 2566 ถือเป็นปีที่ส  าคญัอีกปีหนึ่งของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย จากการควบรวมบรษิัททัง้ในตลาด

โทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาดอินเตอรเ์น็ตบ้าน ส่งผลให้เกิดการยกระดับการแข่งขัน มุ่งสู่การลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อสรา้งสินคา้และบรกิารที่แตกต่างและหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้  

เอไอเอสเดินหน้าพัฒนาบริการโทรคมนาคมอย่ างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบร่วมกัน 
(Ecosystem economy) ผ่านการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโทรคมนาคมดว้ยเทคโนโลยี รูปแบบใหม่ และ
ความร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณท์ี่แตกต่างใหแ้ก่ลกูคา้ ครอบคลมุบริการทัง้ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง บริการลูกคา้องคก์ร และบริการดิจิทัล ท าให้         
เอไอเอสมีรายไดร้วมกว่า 188,000 ลา้นบาท ในปี 2566 
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บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
เอไอเอสเน้นการเติบโตที่สรา้งผลก าไรอย่างมั่นคง ดว้ยการลงทุนเทคโนโลยี 5G ที่ใหค้วามเร็วและ

คณุภาพที่สงูขึน้ รวมถึงสรา้งการรบัรูส้  าหรบัแพคเกจ 5G อย่างต่อเนื่อง ปัจจบุนัโครงข่าย 5G ของเอไอเอสมีความ
ครอบคลมุคิดเป็นรอ้ยละ 90 ของพืน้ที่ประเทศไทย และมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 5G เติบโตขึน้เป็น 9.2 ลา้นราย ดว้ย
กลยุทธท์ี่เนน้คณุภาพ ผลกัดนัแพคเกจที่ใหส้ินคา้และบริการในมลูค่าที่สงูขึน้ ท าใหร้ายไดต้่อเลขหมายต่อเดือน
ปรบัตวัสงูขึน้เป็น 223 บาทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และแมว่้าอตุสาหกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญั 
จากการควบรวมผูใ้หบ้ริการในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เอไอเอสยงัคงรกัษาสว่นแบ่งการตลาดเชิงรายไดท้ี่รอ้ยละ 
49 และสามารถสรา้งรายไดก้ว่า 118,000 ลา้นบาทในปี 2566 ซึ่งถือว่ากลบัมาเติบโตตามการฟ้ืนตวัของเศรฐกิจ
ไทยและการท่องเที่ยว 

บรกิารอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู  
ปี 2566 ที่ผ่านมานับว่าเป็นการเติบโตอย่างกา้วกระโดดดว้ยการขยายธุรกิจเป็น 2 เท่าจากการเขา้ซือ้

ธุรกิจของทริปเปิลทีบรอดแบนด ์ท าใหเ้อไอเอสมีโครงข่ายครอบคลมุพืน้ที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด คิด
เป็นโครงข่ายไฟเบอรก์ว่า 13 ลา้นครวัเรือน และมีจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเติบโตขึน้เป็น 4.7 ลา้นราย หรือคิดเป็นส่วน
แบ่งการตลาดที่รอ้ยละ 46 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2 เท่า กลยุทธห์ลกัในการเติบโตของธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น มุ่งเนน้
การขยายฐานลกูคา้และสรา้งสินคา้และบริการที่มีคณุภาพแตกต่างดว้ยนวัตกรรม ท าใหร้ายไดต้่อเลขหมายต่อ
เดือนเพิ่มขึน้เป็น 490 บาทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566  สามารถสรา้งรายไดก้ว่า 13,600 ลา้นบาท ในปี 2566 

บรกิารลกูคา้องคก์ร 
เอไอเอสมุ่งเนน้การใหบ้รกิารเชื่อมต่อขอ้มลูส  าหรบัองคก์รธุรกิจและอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ Enterprise Data 

Service (EDS) เพื่อการเชื่อมต่อในองคก์รและเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต บริการ 5G Private Network ส าหรบัการใช้
งาน IoT หรือ Solution ที่ตอ้งการความแม่นย าสูง รวมถึงต่อยอดบริการที่สรา้งมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนลูกคา้
องคก์รใหย้กระดบัประสิทธิภาพการท างาน เพื่อการปรบัตวัเขา้สู่ยุคดิจิทัล เช่น AIS CloudX และ AIS Paragon 
Platform โดยในปีที่ผ่านมา บรกิารลกูคา้องคก์รสามารถสรา้งรายไดม้ากกว่า 5,700 ลา้นบาท  

ธุรกิจบรกิารดิจิทลั 
เอไอเอสใหบ้รกิารดิจิทลัที่หลากหลาย ทัง้บริการวีดิโอ คอนเทนต ์และ Gaming platform รวมถึงไดป้รบั

โฉม myAIS application ใหเ้ป็นศนูยก์ลางน าเสนอบรกิารที่ตอบโจทยท์กุไลฟ์สไตล ์

เอไอเอสยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใตห้ลกัเศรษฐกิจแบบร่วมกันที่ใสใ่จสิ่งแวดลอ้ม ดแูล
ชุมชนและสังคม ยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียอย่างรอบดา้น ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสมีการ
ด าเนินงานดา้นความยั่งยืน ดงันี ้  

การขบัเคลื่อนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
เอไอเอสมุ่งมั่นพัฒนาสินคา้และบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

การสรา้ง Smart solution ที่หลากหลายแก่ภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจ รวมถึงการยกระดบัการรกัษามาตรฐาน
ความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคล 
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การสรา้งการเขา้ถึงดิจิทลัใหท้กุคนในสงัคม 
เอไอเอสยกระดบัคณุภาพชีวิตดา้นการศึกษาของประชาชนจ านวนกว่า 2.5 ลา้นคน โดยการส่งต่อองค์

ความรูผ้่านดิจิทลัแพลตฟอรม์ รวมถึงสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทลัใหก้บัคนไทยดว้ยหลกัสตูรอุ่นใจไซเบอร ์และ
สรา้งดชันีชีว้ดัสขุภาวะดิจิทลั (Thailand Cyber Wellness Index) ซึ่งเป็นมาตรวดัทกัษะทางดิจิทลัฉบบัแรกของ
ประเทศไทย  

การยืนหยดัเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 
ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสไดน้ าเทคโนโลยีการประหยัดพลงังานมาใช้ โดยขยายการติดตั้งแผงพลงังาน

แสงอาทิตย ์รวมแลว้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดก้ว่า 30,000 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
นอกจากนี ้เอไอเอสยังเป็นศูนยก์ลางโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ เพื่อกระตุน้ใหค้นไทยทิง้ขยะ
อิเล็กทรอนิกสอ์ย่างถกูวิธีมากขึน้ 

ดา้นบรรษัทภิบาล 
เอไอเอสเดินหนา้ผลกัดันนโยบายบรรษัทภิบาล โดยเขา้ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครฐัจดัขึน้ ภายใต้

แนวคิด Zero Tolerance ควบคู่ไปกบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ดีสูส่งัคม 

เอไอเอสมุ่งมั่นเดินหนา้สู่การเป็น “ผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยีอจัฉริยะ” หรือ Cognitive Tech Co จากการมี
พืน้ฐานระบบโทรคมนาคมที่แข็งแกรง่ พรอ้มต่อยอดเทคโนโลยีดีจิทลั เพื่อส่งมอบประสบการณเ์หนือระดบัใหก้บั
ลกูคา้ ยกระดบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มสูก่ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน   

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณพงศพ์ิศุทธ์ิ  ครุฑเมือง ค ำถำมขอ้ที่หนึ่ง  ท าไมรายไดธุ้รกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของปี 2566 จึงนอ้ย
กว่าช่วงก่อนโควิด (ปี 2562) โดยนอ้ยกว่าประมาณ 7,000 ลา้นบาท (5%) 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ อย่างที่ทราบกนัว่า ช่วงก่อนโควิดผูบ้รโิภคมีก าลงัซือ้ เม่ือเกิดวิกฤติโควิดขึน้ 
เกิดผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมหรือ
เฉพาะเอไอเอส ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซือ้ที่ลดลง นบัตัง้แต่ปี 2563 ไดม้ี
การลดอตัราค่าบริการลงมาอย่างมาก การแข่งขนัเริ่มรุนแรงขึน้ มีการออก 
Unlimited package เพื่อให้สามารถตอบรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีก าลังซื ้อ 
ประกอบกบัทาง Regulator เขา้มาควบคมุก ากบัดแูลอย่างเขม้ขน้ ช่วงหลงั
โควิด ทุกสิ่งค่อยๆ ฟ้ืนตวั แต่ก็ยงัไม่สามารถกลบัมาไดท้ัง้หมด เห็นไดจ้าก
รายไดจ้ากระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มรายไดน้อ้ยยงัไม่มีก าลงัซือ้ ประกอบ
กับอัตราค่าบริการถูกลงมาก นอกจากนี ้ ในดา้นการท่องเที่ยว ถึงแมช้่วง
หลงัโควิดนกัท่องเที่ยวจะเริ่มกลบัเขา้มา แต่จ านวนก็ยงัไม่เท่าเดิม  
สรุปภาพรวมน่าจะดีขึน้ตามล าดบัตัง้แต่ปี 2567 เป็นตน้ไป เนื่องจากไดม้ี
การยกเลิกการขาย Package ที่ เ ป็น  Unlimited ออกไป และการที่
นกัท่องเที่ยวเริ่มกลบัเขา้มา น่าจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจดีขึน้ 
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คุณประภาศรี เกียรติวิมล 
 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์

 

 

 

 
 

 

คุณประภาศรี เกียรติวิมล 
 

ค ำถำมขอ้ทีส่อง ปัจจบุนัเอไอเอสมีนโยบายในการดแูลหรือการสง่เสริมการ
ขายส าหรบัลกูคา้ Serenade แต่ละระดบัอย่างไร 
เอไอเอสมีจุดแข็งอยู่ 3 ประการคือ 1) สินค้าและบริการ จากคุณภาพ
โครงข่ายที่แข็งแรงและมีคุณภาพ 2) การใหบ้ริการ สามารถเข้าถึงไดท้ัง้
ช่องทาง Counter service, Call Center และ Application และ 3) สิทธิ
ประโยชนต์่างๆ เอไอเอสมีโครงการ Serenade เพื่อรองรบัลูกคา้ชั้นดี ซึ่ง 
Serenade แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) Platinum ถือเป็นลูกค้า Serenade 
ระดับสูงสุด 2) Gold เป็นลูกคา้ Serenade ระดับกลาง และ 3) Emerald 
เป็นลูกค้า Serenade ระดับท้ายสุด ซึ่งการจัดระดับลูกค้า Serenade 
พิจารณาจาก 2 ปัจจัยคือ 1) ค่าใชจ้่ายต่อเลขหมาย และ 2) ระยะเวลาที่
เป็นลกูคา้ของเอไอเอส 

ค ำถำมขอ้ทีส่ำม หลงัจากกลัฟ์เขา้มาเป็นถือหุน้รายใหญ่ มีผลดีอย่างไรบา้ง
กบัเอไอเอส 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอไอเอสมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายคือ สิงเทลและกัลฟ์ สิงเทลถือเป็น 
International operator ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ ทั้งในเรื่องของ
เทคโนโลยีและเรื่องของธุรกิจโทรคมนาคมใหก้บัเอไอเอสมาโดยตลอดกว่า 
20 ปีที่ผ่านมา และผูถื้อหุน้อีกรายคือกัลฟ์ ซึ่งเขา้มาถือหุน้ใหญ่ผ่านอินทชั
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้กัลฟ์ถือเป็น Local strategic partner ของเอไอเอส 
ที่เขา้มาช่วยเสรมิใหเ้อไอเอสมีความแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ 
อย่างที่ทราบกันว่า กัลฟ์เป็นบริษัทที่มีความสมัพนัธท์ี่ดีกับทัง้องคก์รธุรกิจ
และองคก์รภาครฐั  ซึ่งส่วนนีจ้ะสามารถช่วยใหเ้อไอเอสเติบโตในดา้นของ 
Local content ไดด้ีขึน้ นอกจากนี ้กัลฟ์มีนโยบายที่จะผนัตวัเองจากบรษิัท
พลังงานไปสู่การท าธุรกิจ Digital technology ต่างๆ ซึ่งปัจจัยนี ้จะเป็น
แรงผลกัดนัและเสรมิใหเ้อไอเอสเติบโตไดอ้ย่างแข็งแรง ตวัอย่างโครงการที่
เป็นรูปธรรมใน 2 ปีที่ผ่านมา หลงัจากที่กลัฟ์เขา้มาถือหุน้ในอินทชั ไดแ้ก่ 
1) การลงทุนใน Data Center (บริษัท GSA Data Center) เป็นการร่วม

ลงทุนระหว่างกัลฟ์ สิงเทล และเอไอเอส ทั้งนี ้ นอกเหนือจากที่              
เอไอเอสมุ่งเน้นการขาย Data Center ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรแลว้ 
กัลฟ์สามารถช่วยขยายตลาดไปยังกลุ่มภาครัฐ ในขณะที่สิงเทล
สามารถช่วยขยายตลาดในสว่นของ Hyper scaler 

2) การลงทุนในโครงการ Virtual Bank ซึ่งเป็นการร่วมลงทนุระหว่างกลัฟ์ 
ธนาคารกรุงไทย และเอไอเอส 
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คุณประภาศรี เกียรติวิมล 
 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์
 

ค ำถำมข้อที่สี่ ท าไมราคาหุ้นเอไอเอสในระยะหลังไม่มีทิศทางการ
เคลื่อนไหวไปทางบวก 
เชื่อว่าทกุท่านที่เป็นนกัลงทนุคงทราบว่าราคาตลาดหุน้ไทยตกลงอย่างมาก 
หุน้ของเอไอเอสถือเป็นหุน้ที่มีความยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้
ที่เติบโตเพิ่มขึน้ ผลก าไรที่ส่งมอบใหก้ับผูถื้อหุน้ รวมถึงความพยายามใน
การสรา้งรายไดน้อกเหนือจากรายไดโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่จากการควบรวม 
3BB เขา้มาในปีที่แลว้ แสดงใหเ้ห็นว่าเอไอเอสเป็นหุน้ที่แข็งแรงมาก 

คุณกีรติกา แพงลาด 
 
 
 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
คุณกีรติกา แพงลาด 

 
 

ค ำถำมขอ้ที่หำ้  อา้งอิงแผนกลยุทธ ์การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง
เรื่องตลาดที่อิ่มตวัและการเติบโตที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
และการบรกิารทดแทนที่อาจเพิ่มขึน้ บรษิัทมีความเชื่อมั่นมากนอ้ยเพียงใด
ว่าจะสมัฤทธิ์ผลเป็นไปตามเปา้หมายที่คาดหวงัไว ้
บริษัทไดช้ีแ้จงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ว่า ธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทยไม่
สามารถเติบโตไดม้ากเพราะมีความอิ่มตัว โดยมี Penetration rate สูงถึง 
150% ทัง้นี ้ภาวะนีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้กับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แต่เกิด
ขึน้กบัทั่วโลก 
จึงเป็นที่มาว่า บริษัทจ าเป็นตอ้งมีการบริหารความเสี่ยง โดยการเพิ่มเติม
สินค้าหรื อบริการอย่ างอื่ น เข้ามา  นอกเหนือจากการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เห็นไดจ้ากการเพิ่มรายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็ว
สูง โดยการควบรวม 3BB เพื่อขึน้เป็นอันดับ 1 ของตลาดอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงู ซึ่งปัจจบุนัมี Penetration เพียง 50% เท่านัน้ ถือว่ายงัสามารถ
เติบโตไดอ้ีกมาก 
ในสว่นของตลาดลกูคา้องคก์ร ลกูคา้องคก์รขนาดใหญ่กว่า 70% ใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่กับเอไอเอส ซึ่งเอไอเอสสามารถเสนอสินคา้และบริการที่
ถือเป็นแหล่งเติบโตของรายไดใ้หม่เพิ่มเติมได้อีก เช่น EDS (Enterprise 
Data Service) ทั้งนี ้ยังไม่รวมถึงการลงทุนในโครงการ Virtual Bank ใน
อนาคตซึ่งถือเป็นธุรกิจบรกิารดิจิทลั 
กล่าวโดยสรุป ถึงแม้จะเกิดภาวะอิ่มตัวในส่วนของตลาดการให้บริการ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ แต่บริษัทมีความมั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจในส่วนของ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง ลกูคา้องคก์ร และบริการดิจิทลัต่างๆ จะสามารถ
ช่วยสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมได ้ 

ค ำถำมขอ้ที่หก  จากวีดิทศันท์ี่กล่าวว่า มีโปรแกรมที่ป้องกันเรื่องภัยความ
เสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพ Call Center ไม่ทราบว่ามีลูกค้าเอไอเอสได้รับ
ผลกระทบภยัคกุคามจากกลุม่มิจฉาชีพ Call Center มากนอ้ยเพียงใด และ
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บริษัทมีแผนบริหารจดัการใหเ้กิดความเชื่อมั่นและเกิดภาพลกัษณท์ี่ดีของ
บรษิัทอย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ปัญหามิจฉาชีพ Call Center ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีระบบและมาตรการป้องกันร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด เนื่องจากความปลอดภยัของลกูคา้ถือเป็นหวัใจส าคญั บรษิัทไม่เคย
ละเลยปัญหานี ้ยังมีการด าเนินการป้องกันและปราบปราม ประสานงาน
กบัหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ อย่างเขม้งวด 

คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ค ำถำมขอ้ทีเ่จ็ด กรณีไดร้บัความก่อกวนจากกลุม่มิจฉาชีพ Call Center ใน
ในการโทรหรือสง่ขอ้ความเขา้มาแอบอา้งใหผู้ร้บัสายท าธุรกรรมต่างๆ ที่ผิด
กฎหมายหรือเป็นภยั ทางบรษิัทมีแนวทางแกไ้ขเรื่องนีอ้ย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ส าหรบัความเสี่ยงทางไซเบอร ์บริษัทไดม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย
รกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวขอ้งทัง้ภายในประเทศ รวมถึง
การประยุกตใ์ชม้าตรฐานสากลต่างๆ จาก Partner อย่างสิงเทล ที่มีแนว
ปฏิบตัิที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์ละการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย 
นอกจากนี ้บรษิัทไดล้งทนุสั่งซือ้ซอฟตแ์วร ์เพื่อน ามาเสรมิเรื่องการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ข็งแรงยิ่งขึน้ และเพิ่มความปลอดภัยของซอฟตแ์วร์
ต่างๆ ที่มีอยู่  

คุณอาทร เจยีมเด่นงาม ค ำถำมขอ้ทีแ่ปด จากกรณีสญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่ลม่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ท าใหเ้กิดความกังวลกับมาตรการดูแลความเสี่ยงของ
ระบบสัญญาณของเอไอเอส และผลกระทบต่อการใช้งานบริการ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง และเสนอใหม้ีมาตรการชดเชยค่าโทรศัพทแ์ละ
อินเตอรเ์น็ตที่เหมาะสมแก่ลกูคา้ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ขอรับข้อเสนอเรื่องการชดเชยเยียวยาลูกค้า และขอตอบค าถามเป็น 2 
ประเด็นดว้ยกัน ประเด็นแรก ระบบสญัญาณล่มส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 
2 ประการ 1) เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น เหตุการณร์ะเบิดที่ภาคใต ้
และ 2) เกิดจากสายเคเบิลถกูขโมยหรือถกูรถชน  
ประเด็นที่สอง เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือกบัเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 
เป็นคนละท่อสาย แยกออกจากกนั ดงันัน้จะไม่มีผลต่อเนื่อง 
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คุณวีระชัย เกียรติวิมล ค ำถำมขอ้ที่เกำ้ เป็นลูกคา้ Serenade Emerald อยากใหเ้อไอเอสเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้า Serenade ทุกระดับได้รับทราบสิทธิ
ประโยชนอ์ย่างชดัเจน และอยากใหบ้รษิัทมีมาตรการดแูลลกูคา้ เช่นโทรหา
ลกูคา้เพื่อเสนอแพคเกจจงูใจ 
ประเด็นที่กัลฟ์เข้ามาถือหุ้น อยากถามว่า ถ้าในกรณีที่เอไอเอสประสบ
ปัญหาสภาพคล่อง กัลฟ์จะสามารถใหกู้้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่    
เอไอเอสไดห้รือไม่ และอยากทราบว่า นอกเหนือจากการลงทุนในโครงข่าย
และการด าเนินงาน เอไอเอสมีการลงทนุในอะไรอีกและที่ใดบา้ง 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค ำถำมขอ้แรก เรื่องสิทธิประโยชนข์องกลุ่มลูกคา้ Serenade ขอรับ
ขอ้เสนอแนะไวเ้พื่อน าไปปรบัปรุงใหด้ีขึน้ ซึ่งในความเป็นจริง ทางบริษัทมี
เกณฑท์ี่ชดัเจนอยู่แลว้ว่า Serenade Platinum, Gold และ Emerald มีสิทธิ
ประโยชนอ์ะไรบา้ง  
ตอบค ำถำมขอ้ที่สอง กัลฟ์มีสถานะเป็นหนึ่งในผูถื้อหุ้นใหญ่ที่ถือหุน้ผ่าน
อินทัช ซึ่งเอไอเอสเอง จัดเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมี
ความเชื่อมั่นว่าไม่จ าเป็นตอ้งไปกูย้ืมเงินจากกลัฟ์ เนื่องจากมีความสามารถ
ในการกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างๆ ได้ นอกจากนี ้เอไอเอสมีการบริหาร
จดัการเงินทุนส ารองไวเ้พื่อการลงทุนในโครงข่าย การเขา้ร่วมประมูลคลื่น
ความถ่ีใหม่ และการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสรา้งความเติบโตใหก้ับ
บรษิัท 

คุณพรทพิย ์หวังหรัิญโชติ ค ำถำมขอ้ทีส่ิบ ขอแสดงความคิดเห็นว่า myAIS app ไม่เสถียรและใชง้าน
ยาก และกรณีของการบล็อกเบอรม์ิจฉาชีพ ถ้าเป็นการโทรเข้าสายด่วน 
ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน 1185 จะใชง้านยาก แต่ในสว่นของเบอรโ์ทรจะใชง้าน
ง่ายกว่า 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ myAIS app เวอรช์ั่นใหม่เป็นการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหล้กูคา้ใชง้าน
ไดง้่าย สะดวก และเกิดประโยชนย์ิ่งขึน้ บริษัทขอน้อมรับข้อคิดเห็นเพื่อ
น าไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 
ในส่วนของการโทรเข้าหมายเลข 1185 เพื่อบล็อกเบอรม์ิจฉาชีพ ขอรับ
ความคิดเห็นไวเ้ช่นกนั เพื่อไปตรวจสอบและปรบัปรุงต่อไป 

คุณอดิเรก พิพัฒนปั์ทมา ค ำถำมขอ้ทีส่บิเอด็ ในสว่นของโครงการ Virtual Bank อยากทราบว่าบรษิัท
จะใชแ้หลง่เงินทนุจากที่ไหน และคาดว่าจะใชเ้งินลงทนุเป็นมลูค่าเท่าใด 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ค าถามนีถื้อว่ายงัเรว็เกินไปที่จะตอบ อย่างไรก็ดี ขอใหข้อ้มลูใน 2 ประเด็น 
1) เอไอเอสมองเห็นโอกาสในการเติบโตและสรา้งรายไดใ้นสว่นของธุรกิจ

บริการดิจิทัลนอกเหนือไปจากการท าธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่ ธุรกิจ
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อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งมีการ
ด าเนินงานที่แข็งแรงอยู่แลว้ ทัง้นี ้การที่เอไอเอสมีฐานขอ้มลูลกูคา้ 45 
ลา้นเลขหมาย จึงท าใหก้ารลงทุนในโครงการ Virtual Bank ถือเป็น
โอกาสที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีมีประโยชน์ เช่น Nano-
finance มาน าเสนอใหก้บัลกูคา้ที่มีความตอ้งการ 

2) ในส่วนของเงินลงทุน ถึงแมจ้ะยงัไม่สามารถบอกไดใ้นตอนนี ้แต่จาก 
Terms of Reference ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศ ทุนจด
ทะเบียนจะเริ่มตน้ที่ 5 พนัลา้นบาท ซึ่งดว้ยศกัยภาพของ Partner ทัง้ 
3 ราย ถือเป็นเงินจ านวนไม่มาก 

คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ค ำถำมขอ้ทีส่บิสอง มีค าถาม 2 ประเด็น  
ขอ้ 1 จากการที่เอไอเอสไปซือ้ 3BB และ JASIF ท าไมหลงัจากการเขา้ซือ้
แล้ว ราคา JASIF ตกไปมาก ทางเอไอเอสได้ตีค่าขาดทุนไว้ในงบแล้ว
หรือไม่ และคิดว่าจะคุม้ค่ากบัที่ลงทนุไปหรือไม่  
ข้อ 2 มีโฆษณาว่าทางเอไอเอสไปร่วมท าบัตรเดบิตกับธนาคารแห่งหนึ่ง 
การท าบตัรเดบิตนี ้มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร และมีค่าใชจ้่ายในการท าธุรกรรม
นีอ้ย่างไร  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบประเด็นแรก การที่เอไอเอสเขา้ไปควบรวมกบั 3BB ถือเป็นความตัง้ใจ
ที่จะขยายธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงให้แข็งแรง เพื่อที่จะเป็นแหล่ง
รายไดใ้หม่ของเอไอเอส จากการเล็งเห็นโอกาสจากตลาดที่มี Penetration 
rate เพียงแค่  50% และการซือ้กองทุน JASIF บางส่วนนัน้ (ตอนนีเ้ปลี่ยน
ชื่อเป็น 3BBIF) เอไอเอสก็จะไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุนนี ้ในส่วนของ
การบันทึกรายการทางบัญชี จะเป็นเรื่องของ Governance ที่ทาง CFO  
และสว่นงานบญัชีและการเงินเป็นผูด้แูลตรงสว่นนี ้
ตอบประเด็นที่สอง เอไอเอสเคยประกาศนโยบายเรื่องความร่วมมือกับ 
Partner ต่างๆ ไม่ใช่แค่กับบตัรเดบิตเพียงอย่างเดียว และไม่ไดม้ีค่าใชจ้่าย
เพิ่มเติมแต่อย่างใด ถือเป็นการท า Co-marketing เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและ
กนั และเป็นประโยชนก์บัทัง้สองฝ่าย 

คุณศักดิชั์ย สกุลศรีมนตรี   ค ำถำมขอ้ทีส่ิบสำม เอกสารที่ส่งมา ไม่มีใบมอบฉันทะ ไม่มีใบแสดงความ
ประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี และซองไปรษณียส์  าหรบัส่งเอกสารกลบั 
การที่ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหก้รรมการ ตอ้งซือ้ซองและแสตมป์ดว้ยตนเอง 
เพื่อที่จะสง่เอกสารกลบั 
จากการประชุมผูถื้อหุน้ที่โรงแรมเซ็นทรลัลาดพรา้วปีที่แลว้ ไม่มีสญัญาณ
อินเตอรเ์น็ต ในปีนี ้ทางผู้จัดไดม้ีการอ านวยความสะดวกเรื่องสญัญาณ  
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Wi-Fi ในที่ประชุม  ซึ่งถือว่าไดป้รบัปรุงการอ านวยความสะดวกตรงจุดนี ้
เพราะว่ามีการใหส้แกน QR code เพื่อใหด้าวนโ์หลดดูงบการเงิน ถือว่า
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูที่สะดวกขึน้  
หมายเลข Call Center 1175 หากตอ้งการคุยกับพนกังานโดยตรง ตอ้งรอ
สาย 10-20 นาที ท าไมจึงไม่ต่อตรงไปที่ Call Center ที่เป็นพนักงานเลย 
นอกจากนี ้พืน้ที่สยามดิสคัฟเวอรี สยามพารากอน เซ็นทรลัเวิลด ์วันเสาร์
อาทิตยส์ญัญาณ 4G อ่อนมาก แต่ 5G สญัญาณแรงมาก และอยากใหม้ี
หน่วยงานช่วยในการตรวจสอบขนาดแพคเกจที่ซือ้ เช่นว่าไดร้บัอินเตอรเ์น็ต
เต็ม 1 GB จรงิตามที่ซือ้หรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ทางผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจ้ัดรูปแบบการประชุม
จริงเพื่อที่จะไดพ้บปะกับผูถื้อหุน้ ซึ่งทางบริษัทไดม้ีการแนบ QR code ใน
จดหมายที่สง่ไป ผูถื้อหุน้สามารถสแกนเขา้ไปดใูนเว็บไซต ์และสามารถแจง้
ขอรบัรายงานประจ าปีได ้ทัง้นีเ้พื่อสนบัสนนุนโยบายลดการใชก้ระดาษเพื่อ
สิ่งแวดลอ้ม และขอยืนยนัว่าไม่ไดม้ีการถอดเสาสญัญาณ 4G ออกไปติดที่
อื่น และเรื่องขนาดของแพคเกจที่ซื ้อ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมี
ส านกังาน กสทช. เป็นผูก้  ากบัดแูลอย่างเขม้งวดอยู่แลว้ 

คุณอาทร  เจียมเด่นงาม ค ำถำมขอ้ทีส่ิบสี ่ การไม่แจกเล่มรายงานการประชุม ถือว่าไม่สะดวกกับผู้
ถือหุน้ 

ผู้ถือหุ้น ค ำถำมขอ้ที่สิบหำ้  ประเด็นแรก ปัญหาการไดร้บั SMS และมีสายโทรเขา้
จากมิจฉาชีพ หรือแฮกเกอรโ์ทรเขา้มา ทางบริษัทมีการวางระบบป้องกัน
อย่างไรบา้ง 
ประเด็นที่สอง สญัญาณอินเตอรเ์น็ตในบางครัง้สญัญาณสะดดุ ไม่ต่อเนื่อง 
ประเด็นที่สาม  Wi-Fi ในแต่ละพืน้ที่ใหบ้ริการ มีความปลอดภยัหรือไม่ 
ประเด็นที่สี่   เปรียบเทียบก าไรกับปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะดีขึน้ แต่ดู
แนวโน้มอัตราการเติบโตน้อยมาก ในอนาคต อัตราการเติบโตมีทิศทาง
อย่างไร หากจะลงทนุต่อไป จะคุม้ค่าหรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เรื่องแฮกเกอร ์เอไอเอสมีการด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงภายในอย่างต่อเนื่อง 
และมีการรว่มมือประสานงานอย่างใกลช้ิดกบัภาคราชการ   
เรื่องคุณภาพสญัญาณและการใช ้Wi-Fi ขอรับเรื่องเอาไว ้ซึ่งเป็นที่มาว่า
ท าไมเอไอเอสจึงตอ้งลงทนุเพื่อปรบัปรุงคณุภาพสญัญาณ  
ในส่วนของ Wi-Fi ถือเป็นเทคโนโลยีที่ เรียกว่า Unsecured  ในกรณีที่
ตอ้งการท าธุรกรรมใดๆ ที่ตอ้งการความปลอดภยั ขอแนะน าว่าควรเปลี่ยน
มาใชส้ญัญาณ 5G แทน  
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การควบรวม 3BB เนื่องมาจากการอิ่มตัวของตลาดโทรศัพทเ์คลื่อนที่ จึง
ตอ้งการรายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง ธุรกิจกลุ่มลูกคา้องคก์ร 
และธุรกิจบริการดิจิทัล  เข้ามาเสริม ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการ
เติบโตของบรษิัทในอนาคต 

 จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงาน
เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมต ิ
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2566 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบรษิัท ประจ าปี 2566 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566  

คุณมนตรี คงเครือพันธุ์ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบรษิัทประจ าปี 2566 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 พรอ้มรายงานการสอบทาน
ของผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
พรอ้มทัง้รายงานการสอบทานของผูส้อบบัญชีบริษัท ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยมี
สาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

งบก าไรขาดทุน 
งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2565 ปี 2566 

รายได้รวม 185,485 188,873 
ต้นทุนรวม (126,172) (125,387) 
ก าไรข้ันต้น 59,313 63,486 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (22,353) (22,840) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 36,960 40,646 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (5,230) (6,145) 
ภาษีเงินได ้ (6,168) (6,909) 
ก าไรสุทธิ 26,011 29,086 

 บริษัทยังคงสรา้งการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่องจากความเป็นผูน้  าในโครงข่าย 5G และสินคา้
บรกิารที่มีคณุภาพ โดยมีรายไดร้วมอยู่ที่ 188,873 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
 ในปี 2566 ถึงแมร้ายไดจ้ากการขายซิมและอุปกรณล์ดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม จาก
สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวและการกลับมาของนักท่องเที่ยว  ส่งผลใหม้ีการเติบโตจากทุกบริการหลักอย่าง
แข็งแกรง่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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• รายไดจ้ากธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่คิดเป็น 118,130 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
จากการเสนอบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม รายไดโ้รมม่ิงเพิ่มขึน้จากการท่องเที่ยว และการเติบโตของผูใ้ชง้าน 5G ซึ่ง
ช่วยเพิ่มรายไดต้่อเลขหมาย 

• รายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูคิดเป็น 13,621 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่าน
มา จากการขยายฐานลกูคา้ในต่างจงัหวัด รายไดต้่อเลขหมายที่ดีขึน้จากบริการที่หลากหลาย และการรบัรู ้
รายไดจ้าก 3BB เป็นเวลา 46 วนั 

• รายไดจ้ากธุรกิจลกูคา้องคก์รและบรกิารดิจิทลัคิดเป็น 6,819 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.7 เม่ือเทียบกับปี
ที่ผ่านมา จากบริการเชื่อมต่อขอ้มลูส าหรบัองคก์ร (EDS) และบริการคลาวด ์และการรบัรูร้ายไดข้อง 3BB ที่
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้องคก์ร 

• รายไดจ้ากการขายซิมและอปุกรณค์ิดเป็น 36,952 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
จากการขาดแคลนชิปเซ็ตทั่วโลก รวมถึงผูบ้รโิภคชะลอการใชจ้่ายเพื่อรอโครงการ Easy E-receipt ในช่วงตน้ปี 
2567 

ในสว่นของตน้ทนุการใหบ้รกิารคิดเป็น 89,110 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
โดยปัจจยัที่สง่ผลต่อตน้ทนุไดแ้ก่ การลงทนุในโครงข่าย 5G และการรวมธุรกิจ 3BB โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
• ค่าใชจ้่ายโครงข่ายอยู่ที่ 21,825 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากค่าไฟฟ้าและอตัรา

ค่าไฟฟ้าผนัแปร (FT) ที่สงูขึน้ 
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายค่อนขา้งทรงตวัอยู่ที่ 51,404 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

แมจ้ะมีการขยายโครงข่ายและไดร้บัโอนคลื่นความถ่ี 700 MHz เพิ่ม  
• ตน้ทุนค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 5,680 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นการปรบัตัวตาม

รายได ้
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารคิดเป็น 22,840 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.2 เทียบกับปีที่ผ่านมา 

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายไดแ้ก่ การควบรวมธุรกิจ 3BB และการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ อยู่ที่ 17,056 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก

ค่าใชจ้่ายพนกังาน การรวมค่าใชจ้่ายของ 3BB และการตัง้ส  ารองเผื่อการดอ้ยมลูค่าสินทรพัยใ์นไตรมาสที่ 4 
• ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอยู่ที่ 5,784 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการ

ควบคมุค่าใชจ้่ายกิจกรรมทางการตลาดโดยเนน้ช่องทางดิจิทลัใหม้ากขึน้  
 บริษัทยงัคงความสามารถในการสรา้งการเติบโตทัง้ก าไรและอตัราก าไร จากการเพิ่มขึน้ของรายได้
และการควบคุมค่าใชจ้่าย โดยในปี 2566 ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
อยู่ที่ 93,371 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ก าไรก่อนภาษี (EBIT) อยู่ที่ 40,646 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสุทธิส  าหรบัปี 2566 อยู่ที่ 29,086 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 จากปีที่ผ่านมา โดยอตัราก าไรสทุธิยงัคงความแข็งแรงอยู่ที่รอ้ยละ 15.4 
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 ณ สิน้ปี 2566 บริษัทยงัคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกรง่ โดยมีสินทรพัยร์วมอยู่ที่ 454,439 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเขา้ซือ้ 3BB ท าใหส้ินทรพัยท์ุกรายการเพิ่มขึน้ยกเวน้เงินสด ซึ่งใช้
ไปในการซือ้กิจการ  
 บรษิัทมีหนีส้นิรวมอยู่ที่ 363,761 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา จากการเขา้
ซือ้ 3BB ท าใหห้นีส้ินสญัญาเชา่และเงินกูย้ืมเพิ่มขึน้ และการไดค้ลื่นความถ่ี 700 MHz สง่ผลใหค้่าใบอนญุาตคา้ง
จ่ายเพิ่มขึน้ 

บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 90,678 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยมาจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้และจากการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 88 ของก าไรสทุธิ   

บริษัทสามารถสรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้พียงพอต่อการลงทุนและการช าระหนี ้ท า
ใหค้งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไดใ้นระดบัสงู ในปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 
คิดเป็น +87,641 ลา้นบาท กระแสเงินสดสทุธิจากการลงทนุคิดเป็น -77,986 ลา้นบาท กระแสเงินสดสทุธิจากการ
จดัหาเงินคิดเป็น -3,925 ลา้นบาท บรษิัทมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2566 มลูค่า 14,744 ลา้นบาท  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ปี 2565 ปี 2566 
อัตราส่วนการท าก าไร   
อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุน้ (%) 31% 33% 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 7.7  7.1  
อัตราส่วนประสิทธิภาพการด าเนินงาน   
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (%) 7.5% 7.3% 

 อตัราสว่นทางการเงินของบรษิัทถือว่ายงัอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถสรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
พรอ้มกบับรหิารประสทิธิภาพการจดัการหนีส้นิจากลกูหนีก้ารคา้ไดด้ี  

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณอาทร เจียมเด่นงาม ค ำถำมขอ้ทีส่บิหก   ท าไมค่าเผื่อ Credit loss จึงสงูขึน้ทกุปี เนื่องดว้ยปัจจยั
อะไร และอยากทราบเหตุผลและรายละเอียดของลกูหนีค้า้งช าระเกิน 12  
เดือน  

คุณมนตรี คงเครือพันธุ ์ ลูกหนีค้า้งช าระเกิน 12 เดือน จะมีทั้งกลุ่มลูกคา้ทั่วไปและลูกคา้องคก์ร  
ตามนโยบาย หากคา้งช าระเกิน 3 เดือน จะมีการตดัจ าหน่าย และในกรณี
ของลูกคา้องคก์ร จะตอ้งด าเนินคดีฟ้องรอ้ง ซึ่งบริษัทไดม้ีการตัง้ส  ารองไว้
แลว้ 
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คุณสถาพร โคธีรานุรักษ ์ ค าถามขอ้ที่สิบเจ็ด ควรมีเอกสารรายงานงบการเงินเตรียมไวใ้หผู้ถื้อหุน้ ใน
ที่นี ้มีประเด็นค าถาม 2 เรื่องคือ เรื่องคดีความขอ้พิพาทต่างๆ อยากทราบ
มูลค่าของคดี  ความคืบหน้าของคดี และผลกระทบที่อาจมีต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทในอนาคต   
ประเด็นที่สอง การซือ้ 3BB อยากทราบมลูค่าที่ซือ้ และมลูค่าที่ดอ้ยค่า ไม่
ทราบว่าผลตอบแทนที่คาดหวงัเมื่อลงทนุจนถึงปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั
อย่างไรบา้ง เป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

คุณมนตรี คงเครือพันธุ ์ คดีความและขอ้พิพาทไดเ้ปิดเผยไวอ้ย่างละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ซึ่งคดีความที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีในชั้นศาล จะมีการตั้ง
ส  ารอง General provision ไวแ้ลว้  
การซื ้อธุรกิจ 3BB มีการประเมินมูลค่าตามหลักการทางการเงินอย่าง
ครบถว้น ณ ปัจจุบัน ผลประกอบการ 3BB ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรที่น่า
เป็นห่วง ถือว่าธุรกิจ 3BB สามารถสรา้งผลตอบแทนทางกระแสเงินสดเป็น
อย่างด ี

คุณวิวัฒน ์คูสกุล ค ำถำมขอ้ที่สิบแปด หนีท้ี่คา้งช าระเกิน 12 เดือน ในส่วนของบุคคลหรือ
กิจการอื่นๆ มีมูลค่าสูงกว่า 600 กว่าลา้นบาท และในส่วนของบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัคิดเป็นมลูค่า 22 ลา้นบาท ไม่ทราบว่ามีความคืบหนา้
ในการด าเนินการอย่างไร มีการควบคมุปัญหาตรงนีห้รือไม่ 
นอกจากนี ้ขอแสดงความคิดเห็นใหแ้สดง ROI เพิ่มเติมจาก ROA และ 
ROE และเห็นว่าควรมีเอกสารรายงานงบการเงินเตรียมไวใ้หผู้ถื้อหุน้ดว้ย 

คุณมนตรี คงเครือพันธุ ์ ในส่วนของลูกหนี ้ค้างช าระ บริษัทจะท าการด าเนินคดีฟ้องร้องตาม
กฎหมาย ในแง่ของกลุ่มลูกค้าองค์กร จะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการ
ด าเนินคดีก่อนการตดัหนีส้ญู  
ในส่วนของหนี ้ค้างช าระกับบุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวข้องกัน (Related 
party) ขอชีแ้จงว่าบริษัทปฏิบัติต่อกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องเหมือนกันกับที่
ปฏิบัติต่อลูกคา้ทั่วไป ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งในเว็บไซต์
บรษิัทต่อไป 

คุณณิชาภา  จรัสไกรสร ค ำถำมขอ้ทีส่ิบเกำ้ อยากใหแ้ชรม์มุมองความเสี่ยงต่อธุรกิจในอนาคต เช่น 
AI ที่กา้วหนา้มากขึน้เรื่อยๆ  หรือแนวโนม้ดอกเบีย้ที่ก าลังลดลง เหล่านีถื้อ
เป็นปัจจยัลบหรือบวก 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เอไอเอสถือเป็นบริษัทเทคโนโลยี หากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาบริษัทจะ
ปรับตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว การน า AI เข้ามา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
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บริษัทใหด้ีขึน้ เช่น ช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ  เช่นบริการ 
Call Center เป็นตน้  
ส่วนของแนวโนม้ของดอกเบีย้ที่ลดลง เอไอเอสในฐานะที่มีพืน้ฐานการเงิน
ที่แข็งแกรง่ และยงัตอ้งมีการลงทนุอย่างต่อเนื่อง มองว่าเป็นเรื่องที่ดี 

คุณศักดิชั์ย  สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่บิ ขอสอบถามเรื่องการช าระบญัชีในไอทีวีของอินทชั ว่าจะมี
จรงิหรือไม่ อย่างไร และเอไอเอสจะไดร้บัผลกระทบอย่างไร 

คุณกานต ์ตระกูลฮุน เรื่องเงินลงทนุในไอทีวี เป็นเรื่องของทางอินทชั เอไอเอสไม่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

คุณอาทร เจยีมเด่นงาม ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่ิบเอ็ด  การต่อสายเขา้ Call Center หมายเลข 1175 ตอ้งใช้
เวลาในการต่อสายนานกว่าจะติดต่อเจา้หนา้ที่ได ้จึงอยากเสนอใหไ้ม่มีการ
เก็บค่าบรกิารในการติดต่อ Call Center 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ขอรบัขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

 ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2566 สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,538,817,135 99.9998 
2. ไม่เหน็ด้วย 2,801 0.0001 
3. งดออกเสียง 39,800 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย - - 
   

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2566 เป็นเงนิปันผล 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรร

ก าไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจ าปี 2566 ดงัต่อไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน และครัง้
หลงัเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
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ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะของบรษิัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในปี 2566 บรษิัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท จ านวน 29,086 ลา้นบาท คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 ทัง้สิน้จ านวน 25,608 ลา้น
บาท หรือเท่ากับ 8.61 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 4.00 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 
กนัยายน 2566 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือ
อีกในอตัราหุน้ละ 4.61 บาท ในการนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record date) 
ในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 17 เมษายน 2567 โดยขึน้เครื่องหมาย XD ในวนัที่ 
19 กมุภาพนัธ ์2567 เป็นวนัแรก 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2566 เป็นเงินปันผล จ านวน 8.61 บาทต่อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,538,858,176 100.0000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 1,300 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 - 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น 
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบรษิัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู ้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์นการตรวจสอบอันเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะไดร้บั รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“เคพีเอ็มจี”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
1. นายศกัดา เกาทณัฑ์
ทอง                 

4628 

2. นายสเุมธ แจง้สามสี 9362 

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนั
วิเวก            

4795 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 2,179,000 
บาท  ซึ่งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบัญชีที่ 3 
ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2565 ถึง 2567   

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 23 บริษัท 
ทั้งหมดวงเงินประมาณ 11,368,000 บาท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“เคพีเอ็มจี”)  ไดร้ับการ
คัดเลือกใหเ้ป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 21 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท เคพีเอ็มจี จ านวน 11,354,000 บาท และผูส้อบบญัชีจากบรษิัทอื่น จ านวน 14,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการ
อื่น (Non-audit fee) 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่บิสอง  การเลือกผูส้อบบญัชีมีขัน้ตอนอย่างไร 
คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชั์ย การเลือกผู้สอบบัญชีจะไม่ได้มีการเรียกประมูลทุกปี แต่จะมีการเรียก

ประมูลเป็นระยะ เช่น รอบ 5 ปี โดยเป็นการเรียกประมูลส าหรบังานสอบ
บญัชีของทัง้กลุม่บรษิัท เพื่อใหไ้ด ้scale และสามารถต่อรองราคาไดด้ีที่สดุ 
ส  าหรบับรษิัท เคพีเอ็มจี นี ้ถือเป็นการไดร้บัแต่งตัง้ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 

คุณสุธิดา เวชชาชีวะ ค ำถำมขอ้ที่ยี่สิบสำม  ขอสอบถามสาเหตุที่ราคาค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย
เพิ่มสงูขึน้จาก 8.3 ลา้นบาทในปี 2566 เป็น 11.4 ลา้นบาทในปี 2567  

คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชั์ย ราคาที่ เพิ่มขึน้สาเหตุหลักมาจากการควบรวมกับ 3BB ซึ่งท าให้งาน
ตรวจสอบบญัชีเพิ่มขึน้จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์และบริษัทย่อย
อีก 3 บรษิัท รวมเป็น 4 บรษิัท 

คุณศักดิชั์ย  สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่บิสี ่ สอบถามว่า บรษิัท เคพีเอ็มจี ใชร้ะบบ AI เขา้มาช่วยใน
การตรวจสอบดว้ยหรือไม่ และถา้ใช ้AI ค่าสอบบญัชีไม่ควรเพิ่มขึน้ 

คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชั์ย ทางผูส้อบบญัชีมีการใชร้ะบบ AI เขา้มาประยกุตก์บัการท างานมานานแลว้
ขอชีแ้จงเพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีของเอไอเอสคงเดิมที่ 2,179,000 บาท 
สว่นที่เพิ่มขึน้คือบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ AWN ซึ่งเพิ่มขึน้ 300,000 บาท และกลุม่
บรษิัท 3BB ตามที่ไดก้ลา่วไปแลว้  
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ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2567 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,538,666,522 99.9924 
2. ไม่เหน็ด้วย 191,500 0.0075 
3. งดออกเสียง 1,500 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 0 - 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ประธานในที่
ประชมุแทนในวาระนี ้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 18 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง ใน
อตัรา 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะตอ้งออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ส  าหรบัในปี 2567 
นี ้มีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. นายกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ 
2.      นายเฆรารโ์ด ซ.ี อบลาซา จเูนียร ์ กรรมการอิสระ 
3. นายมารค์ ชอง ชิน ก๊อก กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
4. นายสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์อง
บรษิัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธันวาคม 2566 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่
รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ และ
ความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
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เป็นรายบคุคลแลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และ
ประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบที่สง่ผูถื้อหุน้แลว้ 

อนึ่ง ส  าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง 
อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการ
ของบรษิัท โดยกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณศักดิชั์ย สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่บิหำ้  กรรมการอิสระท าหนา้ที่อะไรในบรษิัท 
คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ กรรมการอิสระไม่ไดม้ีหนา้ที่ในการท างานบรหิารใดๆ การมีกรรมการอิสระ

เพื่อก ากบัดแูลใหบ้รษิัทด าเนินกิจการไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติใหเ้ลือก คุณกานต ์ตระกูลฮุน กรรมการอิสระที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,465,336,286 97.1045 
2. ไม่เหน็ด้วย 73,511,649 2.8954 
3. งดออกเสียง 4,000 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติใหเ้ลือก คุณเฆรารโ์ด ซี. อบลาซา จูเนียร ์กรรมการอิสระที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,507,834,723 98.8877 
2. ไม่เหน็ด้วย 28,208,112 1.1122 



 

 

21 

3. งดออกเสียง 3,910 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณมารค์ ชอง ชิน ก๊อก กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,523,169,029 99.4923 
2. ไม่เหน็ด้วย 12,873,806 0.5076 
3. งดออกเสียง 3,910 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสมทิธ ์ พนมยงค ์ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,513,284,355 99.1025 
2. ไม่เหน็ด้วย 22,759,482 0.8974 
3. งดออกเสียง 2,910 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 500 - 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบรษิัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่
ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการ
ที่มีคณุภาพไวก้บับรษิัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทประจ าปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ โบนสั มีรายละเอียดดงันี ้
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 25671) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ2) 300,000  ✓ 
- กรรมการ3) 100,000  ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร 

- ประธาน 25,000 25,000 ✓ 
- กรรมการ  25,000 ✓ 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

- ประธาน 10,000 25,000 ✓ 
- กรรมการ  25,000 ✓ 

หมายเหตุ: 1) กรรมการบริษัทจะไดร้ับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับ     
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเป็นไปตามระเบียบของบรษิัท 

    2) ประธานกรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

                    3) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร / พนกังานของบรษิัท ของบรษิัทย่อย หรือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมถึง
กรรมการผูซ้ึง่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการ
ชดุย่อย 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณอาทร เจียมเด่นงาม ค ำถำมข้อที่ยี่สิบหก อยากให้มีข้อมูลแสดงประกอบวาระค่าตอบแทน
กรรมการ ว่ากรรมการแต่ละท่านมีการขาดประชมุก่ีครัง้ 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี ขอ้มลูดงักลา่วปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีแลว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาน าเสนอขอ้มลูนีบ้นจอมอนิเตอรใ์นการประชุมครัง้ถัดๆ 
ไป 

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้งอนุมัติ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,519,351,020 99.1459 
2. ไม่เหน็ด้วย 19,489,017 0.7669 
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3. งดออกเสียง 11,110 0.0004 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง  

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ประธานฯ ขอให ้คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปการแก้ไขข้อบังคับ
บรษิัทต่อที่ประชมุ 

คณุชวิน ชยัวชัราภรณ ์แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 
2565 ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม โดยก าหนดใหบ้ริษัทมหาชน จ ากัด สามารถน าเทคโนโลยีเขา้มาใชอ้ านวยความสะดวกในการ
สื่อสารระหว่างบริษัทกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเชิญประชุม วิธีการจดัการประชุม การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
ของบรษิัท รวมถึงการมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด ฉบับที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่ มเติมดังกล่าว 
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 26, 28, 31, 33 และ 
38 ดงัรายละเอียดที่ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณศักดิชั์ย สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้ทีย่ีส่บิเจ็ด  ขอทราบสรุปประเด็นขอ้บงัคบับรษิัทที่ขอแกไ้ข 
คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์ ข้อ 26   สามารถน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการนัดประชุม

กรรมการได ้
 ขอ้ 28   สามารถใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการ

ประชมุกรรมการได ้
 ขอ้ 31   การเรียกประชมุผูถื้อหุน้และการบอกกลา่วการเรียกประชมุ สามารถ

ใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกสร์ว่มดว้ยได ้
 ขอ้ 33   สามารถใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการท าหนงัสือมอบฉนัทะการ

ประชมุผูถื้อหุน้ได ้
 ข้อ 38   การประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสามารถใช้

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสร์ว่มดว้ยได ้
 กล่าวโดยสรุป การแก้ไขข้อบังคับมีวัตถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวก

ใหก้ับบริษัทในการติดต่อสื่อสารกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไม่ว่าจะเป็นกรรมการและ
ผูถื้อหุน้ 
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 ต่อจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมติซึ่งตอ้งอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,535,595,682 99.7852 
2. ไม่เหน็ด้วย 3,252,234 0.1279 
3. งดออกเสียง 3,019 0.0001 
4. บัตรเสีย 0 0.0000 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง  

 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี ้ก าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวีระชัย เกียรติวิมล ค ำถำมที่ยี่สิบแปด  อยากใหบ้ริษัทมีการน าเทคโนโลยี AI เขา้มาเพื่อตอบ
โจทยก์ารเสนอ Package แก่ลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้  
ประเด็น หมายเลข 1175  โทรฟรี อยากใหพ้ิจารณาหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนของ
การไดร้บัสิทธิประโยชนด์งักลา่ว 
ประเด็นเกณฑใ์นการเลือกผูส้อบบญัชี นอกเหนือจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ 
บรษิัทมีแนวทางใดในการพิจารณาคดัเลือก 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี ตอบประเด็นการใช ้AI ซึ่งสามารถแบ่งประเภทเป็น Open AI กับ Closed 
AI การน า Open AI มาใช้งานกับระบบบริษัท ยังมีประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัย ณ ตอนนีท้างบริษัทไดม้ีการหารือกับผูป้ระกอบการหลายราย 
เพื่อศึกษาการน า AI มาใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท เบือ้งตน้บริษัทได้
น าเทคโนโลยี AI มาใช้กับส่วนงานภายในเรียบรอ้ยแลว้ ส่วนในอนาคต 
บริษัทอาจปรับใช้เทคโนโลยีนีก้ับ Call Center  ทั้งนี ้บริษัทต้องพัฒนา
ระบบใหม้ีความเสถียรก่อน จึงจะน าไปใชง้านกบัลกูคา้ 
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ตอบประเด็นเก่ียวกับผู้สอบบัญชี การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ Listed 
company เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดความ
โปรง่ใส 
ตอบประเด็น โทรฟรี Call Center 1175 บริษัทรบัทราบขอ้เสนอแนะ และ
จะน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของการได้รับสิทธิ
ประโยชนด์งักลา่ว 

คุณอภชิาติ อภิชาติอาจหาญ ค ำถำมข้อที่ยี่สิบเก้ำ   เป็นไปได้หรือไม่ที่  AI ถือเป็นทฤษฎีสมคบคิด 
(Conspiracy theory) และเป็นไปไดห้รือไม่ที่ AI จะป่ันหุน้ และในที่สดุจะ
ไหลไปสูหุ่น้บางตวัที่เป็นเปา้หมาย และเป็นของกองทนุยกัษใ์หญ่ระดบัโลก 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี ประเด็นค าถามนีอ้ยู่นอกเหนือจากกรอบธุรกิจที่บรษิัทจะสามารถใหข้อ้มลู
ได้ และอาจจะขัดกับกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ จึงขอ
อนญุาตไม่ตอบค าถาม 

คุณสุธิดา เวชชาชีวะ ค ำถำมขอ้ทีส่ำมสบิ อยากทราบว่าเอไอเอสมีแนวโนม้ที่จะขายสินทรพัยเ์ขา้
กอง 3BBIF ในอนาคตหรือไม่อย่างไร 
และเนื่องจากในอนาคต มีแนวโนม้ที่จะมีดาวเทียมที่ใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต
ฟรีเพิ่มมากขึน้ อยากทราบว่าเอไอเอสมีแนวทางบริหารจัดการเรื่องนี ้
อย่างไร 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี ตอบประเด็นเรื่องการโอนทรพัยส์ินบางสว่นของ AIS ไปที่ 3BBIF บริษัทยงั
ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี ้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการท า 
Business integration ระหว่าง AIS และ 3BB เพื่อใหเ้กิด synergy และผล
ประกอบการที่ดี ซึ่งเป็นประเด็นส าคญัของการเขา้ซือ้กิจการ 
ส าหรบัเรื่องการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตผ่านดาวเทียมโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย ใน
ปัจจบุนัการใหบ้รกิารดงักลา่วยงัเป็นการใชง้านในวงจ ากัดและกรณีฉกุเฉิน 
จึงยงัไม่สามารถทดแทนการใชง้านอินเตอรเ์น็ตแบบทั่วไปได ้อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทจะศกึษาและติดตามเทคโนโลยีดงักลา่วต่อไป 

ประธานฯ แจง้ว่าตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2  ผูถื้อหุน้
ซึ่งนับหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้ดังนั้น หากมีผูถื้อหุน้ใดประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุม ผูถื้อหุน้เหล่านัน้จะตอ้งแสดงว่ามีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 991,403,246 หุน้ 
จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,974,209,736 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจุวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชมุนีไ้ด ้
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คณุชวิน ชยัวชัราภรณ ์เลขานกุารบรษิัท ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ว่า การประชมุผูถื้อหุน้ใน
วันนี ้มีผูถื้อหุน้ของบริษัทคือ บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
40.44 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัท ไดข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมอีก 1 วาระ เรื่องการเพิ่ม
จ านวนกรรมการบรษิัทและการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ทัง้นี ้การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือ
เชิญประชมุเป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ
ในการเพิ่มวาระการประชมุเพิ่มเติม 

ผู้ถือหุ้นสอบถามส าหรับวาระ 8.1 พิจารณาเพิ่มวาระการประชุมอีก 1 วาระ ดังต่อไปนี ้

คุณกีรติกา แพงลาด ค ำถำมขอ้ที่สำมสิบเอ็ด วาระอื่นๆ สมควรเป็นเรื่องของขอ้ซักถาม ไม่ควร
เป็นเรื่องการแต่งตัง้หรือลงมติ ในหนังสือเชิญประชุมไม่ไดบ้อกกล่าวไว ้ผู้
ถือหุน้ที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมในวันนีจ้ะไม่มีโอกาสพิจารณาวาระที่ก าลงั
ด าเนินการอยู่ ถือว่าไม่เกิดความเท่าเทียมกนั 

คุณกานต ์ตระกูลฮุน วาระนีผู้ถื้อหุน้เป็นผู้ใชส้ิทธิตามกฎหมายเสนอเขา้มา บริษัทและกรรมการ
มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งบญัญัติไว ้

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยใช้
บตัรลงคะแนนในวาระที่ 8.1 ซึ่งตอ้งอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มวาระการประชมุเพิ่มเติมอีก 1 วาระตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. เหน็ด้วย 1,898,181,855 63.8213 
2. ไม่เหน็ด้วย 395,109,333 13.2845 
3. งดออกเสียง 245,062,371 8.2395 
4. ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 2,699,926 0.0907 
5. บัตรเสีย 0 0.0000 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  

 จากนัน้ เมื่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เห็นชอบใหใ้หม้ีการเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมไดแ้ลว้ บริษัทขอให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนอีกครัง้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและการแต่งตัง้
กรรมการอิสระคนใหม ่

 คณุชวิน ชยัวชัราภรณ ์เลขานุการบริษัท ไดเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ว่า ไดร้บัแจง้จากผูถื้อ
หุน้ที่เสนอวาระว่า เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบรษิัทจาก 11 ท่านเป็น 12 
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ท่าน และแต่งตัง้นายสุรินทร ์กฤตยาพงศพ์ันธุ ์เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ประวตัิ
การศกึษา ปรากฏตามหนา้จอมอนิเตอรแ์ลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท
และแต่งตัง้นายสรุนิทร ์กฤตยาพงศพ์นัธุ ์เขา้เป็นกรรมการอิสระคนใหม่ 

ผู้ถือหุ้นสอบถามส าหรับวาระ 8.2 พิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทและแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
ดังต่อไปนี ้

คุณกีรติกา แพงลาด ค ำถำมขอ้ที่สำมสิบสอง  ในวาระที่ใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการเพิ่ม เหตุ
ใดบริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรการเลือกตัง้กรรมการใหท้ันการแจง้หนงัสือ
เชิญประชมุ เพื่อใหท้กุคนไดร้บัทราบ 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี การเชิญบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถมาเป็นกรรมการ จ าเป็นตอ้งใช้
เวลาทััง้บริษัทและบุคคลที่ถูกเชิญที่จะพิจารณาตัดสินใจ  ท าใหบ้างคร้้ง
ระยะเวลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ได้
ก าหนดเรื่องนีเ้ป็นวาระปกติในครัง้นี ้

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติโดยใช้
บัตรลงคะแนนในวาระที่ 8.2 ซึ่งตอ้งอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการขอเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน และแต่งตัง้นาย
สรุนิทร ์กฤตยาพงศพ์นัธุ ์เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. เหน็ด้วย 1,898,217,944 82.7710 
2. ไม่เหน็ด้วย 395,117,833 17.2289 
3. งดออกเสียง 245,061,071 - 
4. ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 2,648,125 - 
5. บัตรเสีย 8,512 - 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 11.40 นาฬิกา 

 อนึ่ง หลงัจากเริ่มการประชุม ไดม้ีผู ้ถือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม  ทัง้นี ้
มีจ  านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 2,146 ราย นบัจ านวน
หุน้ที่ถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,541,053,485 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.4362 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิัท   
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  ลงชื่อ   ประธานที่ประชมุ 
                (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) 

                                
ลงชื่อ      เลขานกุารบรษิัท 

                (นายชวิน ชยัวชัราภรณ)์     
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
การชีแ้จงต่อค าถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในทีป่ระชุม 

 

คุณวิวัฒน ์คูสกุล ค ำถำมขอ้ที่สิบแปด หนีท้ี่คา้งช าระเกิน 12 เดือน ในส่วนของบุคคลหรือ
กิจการอื่นๆ มีมูลค่าสูงกว่า 600 กว่าลา้นบาท และในส่วนของบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัคิดเป็นมลูค่า 22 ลา้นบาท ไม่ทราบว่ามีความคืบหนา้
ในการด าเนินการอย่างไร มีการควบคมุปัญหาตรงนีห้รือไม่ 
นอกจากนี ้ขอแสดงความคิดเห็นใหแ้สดง ROI เพิ่มเติมจาก ROA และ 
ROE และเห็นว่าควรมีเอกสารรายงานงบการเงินเตรียมไวใ้หผู้ถื้อหุน้ดว้ย 

คุณมนตรี คงเครือพันธุ ์ ในส่วนของลูกหนี ้ค้างช าระ บริษัทจะท าการด าเนินคดีฟ้องร้องตาม
กฎหมาย ในแง่ของกลุ่มลูกค้าองค์กร จะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการ
ด าเนินคดีก่อนการตดัหนีส้ญู  
ในส่วนของหนี ้ค้างช าระกับบุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวข้องกัน (Related 
party) ขอชีแ้จงว่าบริษัทปฏิบัติต่อกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องเหมือนกันกับที่
ปฏิบัติต่อลูกคา้ทั่วไป ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งในเว็บไซต์
บรษิัทต่อไป 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม: ลกูหนีค้า้งช าระเกิน 12 เดือนที่มลูค่า 600 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ 
3BB  โดยยอดลกูหนีค้งคา้งดงักลา่วที่เพิ่มเป็นไปตามสดัสว่นรายไดท้ี่เพิ่มขึน้  ทัง้นี ้เมื่อเทียบสดัสว่นลกูหนีค้งคา้ง
ต่อสดัส่วนรายไดย้งัอยู่ในอตัราที่ลดลง  โดยบริษัทมีนโยบายในการด าเนินการทางกฎหมายและตดัจ าหน่ายหนี ้
สญูซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร  

ในส่วนของหนีค้า้งช าระเกิน 12 เดือนกับกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (Related party) จ านวน 22 ลา้นบาท ขอชีแ้จงว่า
บรษิัทปฏิบตัิต่อกลุม่ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งเช่นเดียวกนักับที่ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทั่วไป โดยคาดว่าจะไดร้บัช าระแลว้เสร็จใน
ระหว่างปี 2567 
 
 


